

UBND THỊ XÃ SƠN TÂY
PHÒNG TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /TNMT

Sơn Tây, ngày tháng 3 năm 2024

V/v tuyên truyền chủ trương xoá định vị đất ở, đất vườn và xác định loại đất trên GCN QSD đất đã cấp trên địa bàn thị xã Sơn Tây

Kính gửi: UBND các xã, phường.

Qua nắm bắt tình hình dư luận và phản ánh của nhân dân, hiện nay có một số cá nhân lợi dụng chủ trương về việc xoá định vị đất ở, đất vườn và xác định loại đất trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho nhân dân trên địa bàn thị xã Sơn Tây để nhận làm hồ sơ, dịch vụ, qua đó thu tiền không đúng quy định của pháp luật.

Để tạo điều kiện thuận lợi nhất khi nhân dân thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến nội dung xoá định vị đất ở, đất vườn và xác định loại đất trên GCNQSD đất đã cấp, tránh bị lợi dụng, phòng Tài nguyên và Môi trường Thị xã đề nghị:

- UBND xã, phường thông báo rộng rãi trên Đài truyền thanh để nhân dân nắm bắt được chủ trương đúng đắn của Nhà nước. Khi có nhu cầu xoá định vị đất ở, đất vườn và xác định loại đất trên GCNQSD đã cấp, đề nghị nhân dân liên hệ trực tiếp với UBND xã, phường nơi có đất hoặc bộ phận tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính về lĩnh vực Tài nguyên Môi trường của UBND thị xã Sơn Tây để được hướng dẫn cụ thể về thủ tục. Tuyệt đối không nghe lời của các cá nhân không có thẩm quyền nhận làm hồ sơ và thu tiền không đúng quy định, không có hóa đơn, chứng từ.

- UBND xã, phường công khai, minh bạch bộ thủ tục hành chính về đất đai, các văn bản chỉ đạo của UBND thị xã về công tác quản lý đất đai để nhân dân được biết và thực hiện.

- Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, đề nghị trao đổi thông tin với chuyên viên phụ trách địa bàn hoặc trao đổi trực tiếp với lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn, chỉ đạo cụ thể.

Trên đây là ý kiến của phòng Tài nguyên và Môi trường Thị xã về việc tuyên truyền chủ trương xoá định vị đất ở, đất vườn và xác định loại đất trên GCN QSD đất đã cấp trên địa bàn thị xã Sơn Tây, phòng Tài nguyên và Môi

trường Thị xã đề nghị UBND xã, phường tuyên truyền rộng rãi để người dân biết thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.TNMT.Ngọc.3bản.

TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Trung Thành